



Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính:

ĐA DẠNG HOÁ THU NGÂN SÁCH, GIẢM KHOẢN CHI KHÔNG CẦN THIẾT

"Ngành Tài chính phải có giải pháp khuyến khích, đa dạng hoá thu ngân sách, khen thưởng kỉ luật để thu ngân sách không bị triệt tiêu. Đồng thời, phải giảm những khoản chi không cần thiết. Trong lúc này, phải thắt lưng buộc bụng, không thể chi tiêu thoải mái" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 ước đạt 1.563,3 nghìn tỉ đồng, bằng 116,4% (vượt 219,9 nghìn tỉ đồng) dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020; trong đó, chủ yếu tăng thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu tiền sử dụng đất; thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất - kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020.

Các nhiệm vụ chi NSNN năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chi NSNN năm 2021 ước đạt 1.879 nghìn tỷ đồng, bằng 111,4% dự toán. Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, NSNN đã chi 74 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; xuất cấp 141,97 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở 33 địa phương. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm hơn năm trước, ước đến hết 31/12/2021 đạt 74,7% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 77,3% kế hoạch

Thủ tướng Chính phủ giao (năm 2020 đạt 82,66%).

Ngoài ra, về kiểm soát nợ công, đến cuối năm 2021, dư nợ công khoảng 43,7% GDP, nợ Chính phủ khoảng 39,5% GDP, dư nợ vay nước ngoài quốc gia khoảng 39% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ dưới 23% tổng thu NSNN, trong phạm vi giới hạn an toàn cho phép.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, thu ngân sách đạt kết quả tốt nhưng thiếu bền vững, thâm hụt ngân sách gia tăng. Nghĩa là, ngành phải xem lại việc xây dựng dự toán đã sát hay chưa, có an toàn, thận trọng quá hay không, song song với đó có các quyết sách tài chính hợp lý trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19 còn kéo dài.

"Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tài chính là phải có giải pháp khuyến khích, đa dạng hoá thu ngân sách, khen thưởng kỉ luật ra sao để thu ngân sách không bị triệt tiêu. Tránh tình trạng địa phương sợ thu năm nay cao năm sau Bộ Tài chính giao thêm, không biết có hoàn thành được không. Như thế không khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Đồng thời,

phải giảm những khoản chi không cần thiết, đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chỉ quan trọng, tập trung nguồn lực ưu tiên cho phòng, chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách." - Thủ tướng nói.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu chính sách phân bổ ngân sách cần cân nhắc sao cho công bằng. Bộ Tài chính cần chấn chỉnh những vấn đề còn tồn đọng như: nợ thuế, trốn thuế có xu hướng tăng; tái cơ cấu nền kinh tế; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; tổ chức tín dụng yếu kém, giải ngân đầu tư công còn chậm.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh dịch bệnh, Bộ phải chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và thế giới để tham mưu kịp thời cho Chính phủ ứng phó linh hoạt với các biến động vĩ mô cũng như các biến động trong lĩnh vực tài chính, tiến tới nhằm bảo đảm mục tiêu ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, đồng thời thực hiện tốt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Minh